
 
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 1/2561 
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
............................................... 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายค า  บรรดาศักดิ์ 
นายนิติชา  กล้าหาญ 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ 
นายอาคม  บรรดาศักดิ์ 
นายเกียรติชัย  ช่างปลูก 
นายชาญชัย  โต๊ะไธสง 
นายทองคุณ  ไปไหน 
นายหวั่น  กุลวงศ์ 
นายราชันย์  จันทร์วัน 
นายชาญชัย  พันอินจ่อง 
นางปราณี  สมนอก 
นายอ่อน  บุญสวาย 
นายพิสิทธิ์  โหมดนอก 
นายณัฐวุฒิ  การชงัด 
นางนริสรา  บุษย์ศรี 
นางลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
นายพงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 

ค า  บรรดาศักดิ์ 
นิติชา  กล้าหาญ 
สุกัญญา  บัวส าราญ 
อาคม  บรรดาศักดิ์ 
เกียรติชัย  ช่างปลูก 
ชาญชัย  โต๊ะไธสง 
ทองคุณ  ไปไหน 
หวั่น  กุลวงศ์ 
ราชันย์  จันทร์วัน 
ชาญชัย  พันอินจ่อง 
ปราณี  สมนอก 
อ่อน  บุญสวาย 
พิสิทธิ์  โหมดนอก 
ณัฐวุฒิ  การชงัด 
นริสรา  บุษย์ศรี 
ลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
พงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายหมาก สมนอก 
นายวรากร  เขียนนอก 
นางสาวสาลินี  บุดดาวงค์ 
นายกิตติ  กิ่งแก้ว 
ร.ต.ต.ชัยสทิธิ์ งามเลิศ 
นายวิทยาธร บุญสวาย 
นายติมเหลง สินนอก 
นายสุทิน พลเมืองดี 
นายวิรัตน์ โพนสงคราม 
 

นายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 

เลขานุการนายก อบต.โพนทอง 
รอง สว.ป.สภ.สีดา 

ผช.ผญบ.ม.6 หนองหว้า 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
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หมาก สมนอก 
วรากร  เขียนนอก 
 สาลินี  บุดดาวงค์ 
กิตติ  กิ่งแก้ว 
ร.ต.ต.ชัยสิทธิ์ งามเลิศ 
วิทยาธร บุญสวาย 
ติมเหลง สินนอก 
สุทิน พลเมืองดี 
วิรัตน์ โพนสงคราม 
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นางพิมพ์ณดา พืชมาก 
น.ส.พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ 
นางกรรณิกา สีสังข์ 
น.ส.นงค์ฤทธิ์ ดีสวน 
นายมานะ ศิลป์ประกอบ 
นางสาวกาญจนา สุจริด 
 

หัวหน้าส านักงานปลัด 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

พัฒนาการประจ าต าบล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

 

พิมพ์ณดา พืชมาก 
พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ 
กรรณิกา สีสังข์ 
นงค์ฤทธิ์ ดีสวน 
มานะ ศิลป์ประกอบ 
กาญจนา สุจริด 
 

 

 
   เริ่มประชุมเวลา 09.30. น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา   
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ มอบหมายรองประธานสภาฯ ด าเนินการ 
รองประธานสภาฯ 1.1 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        

เข้ากองทุนผู้สูงอายุ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ขอเชิญชวน
ร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อน าเงินไปช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะบริจาคเบี้ยยังชีพ เพียงน าบัตรประจ าตัว
ประชาชนไปติดต่อทีห่น่วยงานที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ (มอบอ านาจได้ ) ได้แก่ 
ส านักงานเขต กทม. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับเหรียญพระ
คลังเชิดชูเกียรติ และสามารถหักลดหย่อนภาษี 1 เท่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    
สายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 1300  

ร.ต.ต.ชัยสิทธิ์ งามเลิศ แนะน าตัวต่อที่ประชุม ต ารงต าแหน่ง รอง สวป .สถานีต ารวจภูธรสีดา หัวหน้า     
สายตรวจต าบลโพนทอง 

น.ส.กาญจนา สุจริต แนะน าตัวต่อที่ประชุม ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบ
ต าบลโพนทอง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมค รั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) 

ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีข้อความใด  ที่จะ
แก้ไขหรือไม ่เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วย คะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี 
 
        /ระเบียบวาระท่ี 4…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว 

  -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) 
ประธานสภาฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ครั้งที่ 3 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 

นายวรากร เขียนนอก ชี้แจง เนื่องจากผู้บริหารได้รับหนังสือแจ้งจากประชาคมบ้านใต้ หมู่ที่ 8 มีความ 
(รองนายก อบต.) ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการของบ้านใต้ หมู่ที่ 8 ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จุดที่

ระบายน้ าจะมีปัญหา เพราะเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้ระบายน้ าลงไป และลักษณะของ
พ้ืนที่ เป็นเนิน สามารถระบายน้ าลงไม่ได้เอง หากไม่ท ารางระบายน้ า อาจเป็น
เพาะพันธุ์ของสัตว์ต่าง ๆ ได้ ทางหมู่บ้านจึงได้ประชุม ประชาคม และมีมติ           
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการขึ้นใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 โอนลด หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการก่อสร้างรา งระบายน้ า คสล . พร้อมฝาปิด คสล . จากบ้านนายสมรักษ์ มิด

นอก – บ้านนายสุรพล สอนใต้ หมู่ที่ 8 จ านวน 301,000 บาท 
 โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายศิริชัย – ล าห้วยแยะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

350 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดขน 2,100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อ Ø 60 เซนติเมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อ
ให้เรียบร้อย เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 136,000 บาท  

 หมวด เงินอุดหนุน 
 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนายแผ่ว ถึงบ้านนายศิริชัย จ านวน 

29,514 บาท 
นายพิสิทธิ์ โหมดนอก โครงการที่เสนอมาใหม่ เป็นความต้องการของหมู่บ้าน ในส่วนของงบประมาณ 
(ส.อบต.ม.8) ที่เหลือ ขอให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาโครงการถนนหินคลุกให้กับทางหมู่บ้านด้วย 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอ

มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ทั้ง 2 

รายการ งบประมาณ 165,514 บาท ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง 

 5.2 ญัตติพิจารณา เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ฉบับที่ 2 

ประธานสภาฯ มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
 
         /เลขานุการสภาฯ……. 
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เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระ ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปีได้ โด ยให้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 (3) ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ว ยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ในกรณีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี มีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ได้
ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจง 
นายวรากร เขียนนอก ชี้แจง ตามท่ี อบต.โพนทอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  
(รองนายก อบต.) 2564 ) และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ยังคงมีโครงการ /กิจกรรม ที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ดังนั้น 
ผู้บริหารจึงได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ . 2561 – 2564 ) เพ่ิมเติม /
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ซึ่งรายละเอียดตามร่างแผนฯ ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชี้แจง 

น.ส.นงค์ฤทธิ์ ดีสวน ชี้แจงต่อที่ประชุม บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอ  

สีดา จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน รอบ 4 ปี 18 โครงการ งบประมาณ 4,984,000 บาท 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รอบ 4 ปี 2 โครงการ งบประมาณ 

60,000 บาท 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กีฬา 

นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
 3.1 แผนงานการศึกษา รอบ 4 ปี 3 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 
 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รอบ 4 ปี จ านวน 6 โครงการ 

งบประมาณ 75,000 บาท 
 
             /4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม……. 
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 4 ปี 3 โครงการ งบประมาณ 

60,000 บาท 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 4 ปี 3 โครงการ งบประมาณ 20,000 

บาท 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน รวม 4 ปี 3 โครงการ งบประมาณ 1,050,000 บาท 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  

 1. โครงการก่อสร้างถนนดิน จากถนนหมายเลข 202 – บ้านหนองหว้า บ้านหนองโน 
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 234,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2563  

 2. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกส์ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองโน  หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 360,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2563 

 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล . จากศาลปู่ตา – ถนนมิตรภาพ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 275,000 เพ่ิมเติม ปี 2563 และปี 2564 

 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล . จากบ้านนายเฉลียว ช่างปลูก – ศาลาประชาคม 
บ้านแท่น หมู่ที่ 7 งบประมาณ 620,000 บาท เพิ่มเติมปี 2563 และปี 2564 

 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล . พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า จากบ้านนาง
ล าพวน เถิงนอก – โรงเรียนบ้านเสว บ้านแท่น หมู่ที่ 7 งบประมาณ 409,000 บาท 
เพ่ิมเติม ปี 2562 

 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล . พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า จากบ้านนาง
ล าพวน เถิงนอก – บ้านนางสาย เถิงนอก บ้านแท่น หมู่ที 7 งบประมาณ 250,000 
บาท เพิ่มเติม ปี 2562 

 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล . จากบ้านนางทองเมี้ยน – บ้านนายจ าเริญ ดวงจิตร 
บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 75,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2563 

 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า จากคลองแก้มลิง
หนองเดิ่น – บ้านนายเพ็ชร ประจง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 490,000 
บาท เพิ่มเติม ปี 2562 

 9. โครงการก่อ สร้างรางระบายน้ า คสล . พร้อมฝาตะแกรงปิด จากบ้านนายวีรพล 
แก้วโอภาส ถึง สามแยกศาลาประชาคมบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
140,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2563 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน  
 1. โครงการฝึกอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า งบประมาณ 30,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2562 
  2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าอาหารแก่ประชาชน งบประมาณ 30,000 

บาท เพิ่มเติม ปี 2563 
 
             /ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา….. 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬา 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว แผนงานการศึกษา 

 1. โครงการต่อเติมหลังคา ศพด. บ้านหนองพลวง งบประมาณ  
 เพ่ิมเติม ปี 2562 
 2. โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.บ้านมะค่า งบประมาณ 
 เพ่ิมเติม ปี 2562 
 3. โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.อบต.โพนทอง งบประมาณ 
 เพ่ิมเติม ปี 2562 
 แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 1. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม งบประมาณ 20,000 บาท 

เพ่ิมเติม ปี 2562 2563 2564 
  2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม งบประมาณ 5,000 บาท 

เพ่ิมเติม ปี 2562 2563 2564 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 1. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลโพนทอง งบประมาณ 20,000 บาท 

เพ่ิมเติม ปี 2562 2563 2564 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 1. โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ า งบประมาณ 20,000 บาท เพิ่มเติม ปี 

2562 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและระเบียบด้านการ

คลังต่าง ๆ  ไม่ใช้งบประมาณ เพิ่มเติม ปี 2562 
  2. โครงการ อบต . พบปะประชาชน เดือนละ 1 หมู่บ้าน งบประมาณ 20,000 บาท 

เพ่ิมเติม ปี 2562 
 แผนงานเคหะชุมชน 
 1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.โพนทอง งบประมาณ 350,000 บาท 

เพ่ิมเติม ปี 2562 2563 2564 
 รายละเอียดโคร งการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติม /

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะชุมชน 

 1. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนางสวง – บ้านนายสนม 
ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 14,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2562 

  2. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากโรงสีข้าวชุมชน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 56,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2563 

 3. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากแยกคุ้ม 6 ถึงบ้านนายสนิท 
ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 182,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2564 

 บัญชีครุภัณฑ ์
 
       /แผนงานสังคมสงเคราะห์……. 
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 แผนงานสังคมสงเคราะห์  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 
บาท เพิ่มเติม ปี 2562 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  2 เครื่อง งบประมาณ 32,000 
บาท เพิ่มเติม ปี 2562 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
1,500 บาท เพ่ิมเติม ปี 2562 

 ส านักปลัด จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 3,000 บาท 
เพ่ิมเติม ปี 2562 

 เคหะและชุมชน จัดซื้อแบ บหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม งบประมาณ 8,000 บาท 
เพ่ิมเติม ปี 2562 

 สังคมสงเคราะห์ จัดซื้อโต๊ะคอมพิ วเตอร์ 1 ตัว งบประมาณ 3,000 บาท เพิ่มเติม ปี 
2562 

 สังคมสงเคราะห์ จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 1 ตัว งบประมาณ 2,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2562 
 เคหะชุมชน จัดซื้อโต๊ะท างาน 1 ตัว งบประมาณ 5,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2562 
 เคหะชุมชน จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 1 ตัว งบประมาณ 2,000 บาท เพิ่มเติม ปี 2562 
 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ งบประมาณ 10 ,000 บาท 

เพ่ิมเติม ปี 2562 
 เคหะและชุมชน จัดซื้อเครื่องปั๊มลม งบประมาณ 15,000 บาท เพิม่เติม ปี 2562 
 เคหะและชุมชน จัดซื้อสว่านไฟฟ้า เครื่อง งบประมาณ 4,000 บาท เพิ่มเติม ปี 

2562 
 เคหะและชุมชน จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000 บาท 

เพ่ิมเติม ปี 2562 
 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 1 เครื่อง งบประมาณ 4,000 บาท 

เพ่ิมเติม ปี 2562 
 บริหารงานทั่วไป จัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร 1 ตู้ งบประมาณ 2,000 บาท เพิ่มเติม ปี 

2562 
 เคหะและชุมชน จัดซื้อเครื่องเจียร 1 เครื่อง งบประมาณ 2,000 บาท เพิ่มเติม ปี 

2562 
 ส านักปลัด จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 3 เครื่อง งบประมาณ 4,500 บาท เพิ่มเติม ปี  

2562 
 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด จากบ้านนางละมัย – นานายสี 

หาญณรงค์ บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 240,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงเป็น ปี 2562 

 2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าหลังร้านค้าชุมชน บ้านหนองโน หมู่ ที่ 5 
งบประมาณ 90,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลง
เป็น ปี 2562 

 3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านหนองหว้า ต าบลโพนทอง – บ้านเขว้า 
ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย งบประมาณ 228,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลงเป็น พ.ศ. 2562 

 
       /4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ……. 
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 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล . จากสามแยกบ้านนางตุ๊ – บ้านนางเชย กล้าหาญ 
บ้านแท่น หมู่ที่ 7 งบประมาณ 33,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ. 
2561 เปลี่ยนแปลงเป็น ปี พ.ศ. 2562 

 5. โครงการ เสริมผิวหิ นคลุก จากบ้านนางกิ่งดาว -  หนองใหญ่ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 123 ,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ . 2561 
เปลี่ยนแปลงเป็น ปี พ.ศ. 2562 

 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. เดิม บ้านนายเหรียญ บ้านแท่น หมู่ที่ 
7 งบประมาณ 102 ,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ. 2563 
เปลี่ยนแปลงเป็น ปี พ.ศ. 2562 

 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล . พร้อมตะแกรงฝาปิดภายในหมู่บ้าน  จากสี่
แยกสี่แยกหน้าวัดบ้านนางสุรินทร์ พร้อมวางท่อระบายน้ า ลงล าห้วยยาง บ้านโพน
ทอง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 420 ,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี พ .ศ. 
2561 เปลี่ยนแปลงเป็น ปี พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

(ฉบับที่ 2) ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ 5.3 ญัตติพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด า เนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พงศ . 2557 ข้อ 8 ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภามอบหมาย จ านวน 2 คน ซึ่งตาม
ค าสั่งคณะกรรมการชุดเดิม จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 
2561 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ จึง
ขอให้สภาฯ ได้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภา อบต .โพนทอง จ านวน 2 ท่าน เป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพนทอง 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามอบหมาย สมาชิกสภาฯ จ านวน 2 ท่าน 
มติที่ประชุม มติมอบหมาย นายเกียรติชัย ช่างปลูก สมาชิกสภา อบต .โพนทอง หมู่ที่ 4 และ   

นางนริสรา บุษย์ศรี สามาชิกสภา อบต .โพนทอง หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.โพนทอง ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ 6.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 
 มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร 

 
        /ปกครองส่วนท้องถิ่น....... 
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  ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้ องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง คราวละ 2 ปี ข้อ 13 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ 1. ก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา 2. ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า สิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

น.ส.นงค์ฤทธิ์ ดีสวน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานการติดตามและ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน พ .ศ. 2561 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พงศ. 2561) 
 แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลักจากที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้วประกาศระดับการประเมิน 

 ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 2 การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 มีการรายงานข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า

ฐานข้อมูล 
 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลัก การพัฒนาท้ องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น 
 2.5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลัก การพัฒนาท้ องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 2.6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.7 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 2.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 
        /2.10 มีการอนุมัต…ิ…. 
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 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
 2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผละแผนยุทธศาสตร์ มีการด าเนินงาน

ทั้งหมด 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 
 สรุป โครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 

2561 จ านวน 127 โครงการ โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 จ านวน 185 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
32 x100/185 = 17.30% 

 ผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 1 

โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 10 โครงการ ยังไม่ได้ ด าเนินการ 13 โครงการ 
จ านวนโครงการ ทั้งหมด 24 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 
1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 0 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ 
จ านวนโครงการ ทั้งหมด 7 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
นันทนาการและการท่องเที่ยว จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 4 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินโครงการ 10 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 7 โครงการ จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 31 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข จ านวนโครงการที่ แล้วเสร็จ 5 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 0 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ จ านวน
โครงการ ทั้งหมด 10 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ       
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 3 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 10 โครงกา ร จ านวน
โครงการ ทั้งหมด 16 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 0 โครงการ     
ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ จ านวนโครงการ ทั้งหมด 6 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 0 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 2 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 
โครงการ จ านวนโครงการ ทั้งหมด 3 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จ 7 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 15 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 8 
โครงการ จ านวนโครงการ ทั้งหมด 30 โครงการ 

 
        /ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ....... 
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 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง การด าเนินงานในช่วงหกเดื อนแรก มีการด าเนินโครงการน้อย
มาก โดยเฉพาะโครงการที่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม และงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2561 ซ่ึงด าเนนิการแลว้เสร็จ จ านวน 1 โครงการ อยากให้มีการด าเนินโครงการ   
ให้มากกว่านี้ ซึ่งราย ละเอียดทั้งหมดได้จัดท าเป็นเอกสารแจกให้สมาชิกสภาฯ      
ทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ 
นายพิสิทธิ์ โหมดนอก สอบถามในหน้าที่ 7 ข้อ 31 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสนามกีฬา สงสัย 
(ส.อบต.ม.8) ว่ามีอะไรบ้าง 
นายอาคม บรรดาศักดิ์ สอบถามในหน้าที่ 4 ข้อที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางวิลัย ช่างเหล็ก  
(ส.อบต.ม.2) – สะพานข้ามล าห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 283,000 บาท สงสัยว่า

เมื่อไหร่จะได้ด าเนินการ ท่านนายกก็ได้รับปากว่าจะด าเนินการในเดือนมีนาคม     
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณก็มีอยู่แล้ว 

นายนิติชา กล้าหาญ สอบถามเรื่องหนองใหญ่บ้านแท่น ได้คุยกับท่านผู้บริหาร ซึ่งท่านผู้บริหารก็รับปากว่า
จะเร่งด าเนินการภายในเดือนมีนาคม ในเมื่องบประมาณก็มีพร้อมอยู่แล้ว แต่
ผู้บริหารก็หาผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพในกา รท างาน ตามที่ได้ไปตรวจสอบดู
โครงการประตูเปิดปิดน้ าเข้าหนองใหญ่ ตอนนี้เริ่มรั่วซึมแล้ว เพราะเห็นว่าโครงการนี้
ที่ผู้บริหารเสนอมาก็เป็นโครงการที่ดี เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่ผ่านมา แต่พอ
ด าเนินการแล้ว งานล่าช้า งานไม่ได้คุณภาพ เปรียบเทียบ ถ้าไม่ปลูกข้าวหน้า แล้งก็
จะไม่ได้ผล นี่กเ็ริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว ถ้าน้ ามาก็จะเกิดปัญหาน้ าท่วมอีก 

นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งก็มี 
(ส.อบต.ม.10) บางโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ สาเหตุเนื่องจากงบประมาณท่ีเข้ามายัง

ไม่เต็มที่ ถา้รัฐบาลอุดหนุนเข้ามาอย่างเต็มที่ ก็คงจะได้ด าเนินการและจากสัดส่วนคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผน โครงการทั้งหมด 100 กว่า
โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 32 โครงการ ยังมีโครงการที่ยังตกค้างอยู่ ยังไม่ได้
ด าเนินการ ถือว่ายังไม่ผ่าน สรุปแล้วก็อยู่ที่ ผู้บริหารและเงินงบประมาณที่จะเข้ามา 
ถ้ารีบเร่งด าเนินการก็จะเป็นสิ่งที่ดี ก็เข้าใจว่า ทางนายช่างก็มีภาระงานที่จะต้อง
รับผิดชอบเยอะ เพราะต้องรับผิดชอบโครงการ หมู่บ้านละ 200,000 บาท ให้กับทาง
หมู่บ้าน แต่จากการติดตามแผนก็ถือว่ายังน้อยอยู่ อยากให้ผู้บริหารได้รีบเ ร่ง
ด าเนินการ จากการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ซึ่งก็ตรงกับ
ช่วงที่ทาง อบต . ก าลังจะด าเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ เพราะตอนนี้จังหวัดข้างเคียงก็
ก าลังประสบปัญหาน้ าท่วม แต่ก็ยังโชคดีท่ียังไม่เข้ามาในพื้นที่เรา ก็คิดว่าท่านนายกก็
คงจะติดตามข้อมูลข่าวสาร ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปีที่แล้ว ช่วงเดือนเมษายน 
พ้ืนที่เราก็ประสบปัญหาน้ าท่วม ซึ่งผู้บริหารก็จะพยายามแก้ไขปัญหา โดยการจ่าย
ขาดเงินสะสม ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็ได้มีมติอนุมัติงบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท 
แต่ก็ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปีนี้ก็คาดว่าฝนจะเข้ามา เร็วเหมือนปีที่แล้ว ในส่วน
ของสมาชิกสภาฯ ก็ได้ท าหน้าที่ในการติดตามโครงการต่าง ๆ ของโครงการจ่ายขาด
เงินสะสม และขอให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ช่วยตรวจสอบด้วยในส่วนของ 
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   หมู่ที่ 10 ปัญหาที่จะตามมาก็คือปัญหา ขยะ ปัจจุบันป่าช้าผี น้อยมีขยะเต็มไปหมด 
ชาวบ้านเข้าไปหาอาหารในป่าได้พบขยะมากมาย ท าให้เสียระบบนิเวศน์ อยากทราบ
ว่ามีกฎหมายที่จะด าเนินการเกี่ยวกับปัญหานี้อย่างไร และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร 
เข้ามาท าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ขณะนี้ทางบ้านหนองพลวง ได้รับงบประมาณจากกรม
พัฒนาที่ดิน งบประมาณ 180,000 บาท ในการด าเนินการขุดลอกหนองม่วง ซึ่งทาง 
อบต . ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณไป ส าหรับปัญหาที่จะตามมาก็
อาจจะเป็นปัญหาเรื่องดิน เกรงว่า จะเกิดปัญหาเหมือนต าบลข้างเคียง ก็ได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้โดยตลอด และขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ด าเนินโครงการถนน
ดินจากศาลปู่ตา บ้านหนองพลวง 

นายชาญชัย โต๊ะไธสง ในส่วนงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการ และได้ท า 
(ส.อบต.ม.4) หนังสือแจ้งมาทาง อบต . เกี่ยวกับถนน คสล . จากถนน 202 ถึงโรงเรียนวัดบ้ามะค่า 

ซึ่งเป็นงบประมาณทาง อบจ . ขอให้ทาง อบต . ช่วยเร่งประสานการด า เนินงานให้
ด้วย เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณศาลปู่ตา อยากให้ด าเนินการเพ่ิมให้สัก 3 จุด 

นายพิสิทธิ์ โหมดนอก โครงการจ่ายขาดเงินสะสม บริเวณโซนด้านนี้ ก็ได้เสนอปัญหาและด าเนินการไปแล้ว  
(ส.อบต.ม.8) ส่วนโซนบ้านใต้ มะค่า หนองโน หนองหว้า ก็อยากให้เร่งด าเนินการด้วย  เ พราะเริ่ม

เข้าหน้าฝนแล้ว 
น.ส.พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์  ชี้แจง เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสนามกีฬา ได้แก่ โกลล์ประตูสนาม 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ) ฟุตบอล ทั้ง 2 ด้าน และเก้าอ้ีส าหรับคณะกรรมการตัดสินประจ าสนามวอลเลย์บอล  

และตะกร้อ 
นายก อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เป็นห่วงในเรื่องของการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งมีโครงการ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 
จะเป็นประเภทโครงการที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ประเภทที่ 2 
ประเภทถนน คสล. 

 ตามท่ีเคยรับปากกับสมาชิกสภ าฯ ทุกท่านว่าจะเร่งด าเนินการโครงการต่าง ๆ 
เนื่องจากมีผู้รับจ้างที่จะเข้ามาด าเนินงานหลายห้าง แต่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะท า
โครงการถนน คสล . ก็จะต้องท าโครงการรางระบายน้ าด้วย ที่ด าเนินการไปแล้ว 3 
โครงการ อาทิตย์ที่แล้วกไ็ด้เรียกผู้รับจ้างมาพูดคุยว่าให้เร่งด าเนินการ  ก็รับปากว่าจะ
น าเครื่องจักรมาด าเนินการให้ ก็ได้ก าชับให้ผู้รับจ้างเร่งเข้ามาด าเนินการภายใน
อาทิตย์นี้ ก็รู้สึกหนักใจ เช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็จะเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ที่บ้านหนองโน ก็ได้ลงไปดู ผู้รับจ้างก็ได้ด าเนินการตั้งแบบเรียบร้อยแล้ว ที่บ้าน
ลิงส่อง  สภาพพ้ืนที่ยังเละอยู่ เนื่องจากฝูงวัวควายเดินเหยียบย่ า ไม่สามารถปรับ
สภาพหน้าดินได้ ส่วนที่เหลือก็จะพยายามเร่งด าเนินการ  ตามท่ีเคยรับปากว่าจะ
ด าเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้รับจ้าง ที่ไม่รีบด าเนินงาน แต่ก็ไม่อยากท ารุนแรงอย่างนั้น 
ขอยืนยันกับสมาชิกสภาฯ ทุก ท่านว่าจะพยายามเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จทุก
โครงการ ตามท่ีโครงการด าเนินการได้น้อย ส่วนใหญ่สมาชิกสภาฯ จะสนใจเกี่ยวกับ
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และขอแจ้งเรื่องเครื่องจักรที่ได้ประสานขอทาง อบจ . 
เพ่ือที่จะเข้าปรับเกรดถนน ในพ้ืนที่ อบต .โพนทอง แต่ตอนนี้ยังด าเนิ นการไม่ได้ 
เพราะสภาพถนนยังเละอยู่ แต่ถนนทางเข้าบ้านมะค่า จะแจ้งประสานทาง อบจ.ให้ 
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นายวรากร เขียนนอก ชี้แจง บ้านลิงส่อง ช่วงนั้นท่านสมาชิกบอกว่ายังไม่ให้เข้าด าเนินการ เพราะฝนตก 
(รองนายก อบต.) ถนนเละ ส่วนเรื่องขยะ กองสาธารณสุข ก็จะได้จัดท าโครงการเกี่ยวกับการก าจัดขยะ  

เพราะท่ีทิ้งขยะจะไปตั้งอยู่ที่ไหน ก็ไม่มีใครยินยอม  ชุมชนและท้องถิ่นเราก็น่าจะ
สามารถก าจัดขยะในชุมชนได้ ทางผู้บริหารได้เสนอให้น าป้ายไปติด  เรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านใดที่มีปัญหาจุดที่อับที่ไม่เคยมีแสงสว่าง ไม่ควรเฉลี่ยไ ปทุกหมู่บ้าน      
ควรเลือกจุดที่มีปัญหาเป็นหลัก 

นายก อบต. ส่วนโครงการจุดสระหนองม่วง ท่านสมาชิกท่านผู้จักกับคนในหน่วยงานของกรมที่ดิน 
จึงได้ขอให้ทาง อบต . ได้ประสานของบประมาณโครงการขุดสระหนองม่วง บังเอิญ
ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณมา หากสมาชิกท่านอื่น ถ้ารู้จักแหล่งงบประมาณที่จะ
สามารถประสานของงบประมาณได้ก็ขอให้ประสานมา ส่วนโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองใหญ่ ท่านนายอ าเภอบอกว่า น่าจะเป็นงบประมาณของปี 2562  

นายนิติชา กล้าหาญ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรกับผู้รับจ้าง เพราะงบประมาณก็มีแล้ว แต่ผู้รับจ้าง 
(รองประธานสภาฯ) ก็ยังไม่ด าเนินการ เพราะก็เน้นมาตลอดว่าอย่าให้ล่าช้า เพราะท่านนายกกับท่านรอง

นายก ก็รับปากว่าจะเร่งด าเนินการเพราะปัญหาเรื่องนี้ได้ปรึกษามาเป็นปีแล้ว เพราะ
บริเวณตรงนี้เป็นแหล่งส าคัญ  เพราะจุดตรงนี้เป็นส่วนส าคัญของประชาชนใน
ภาพรวมเสนอแนะว่า อยากให้ท่านนายกได้ แก้ไขปัญหาผู้รับจ้าง ตั้งเป็นบรรทัดฐาน
ที่ดี สมาชิกก็พร้อมจะสนับสนุน อยากให้เน้นการท างานที่แก้ไขปัญหาประชาชนก่อน 
เป็นอันดับแรก 

นายสุทิน พลเมืองดี ปัญหาต่อไปในอนาคต คือเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม ขนาดพ้ืนที่เล็ก ๆ ก็มีปัญหา  
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ) เพราะประชา ชนไม่ช่วยเหลือตัวเอง และขาดจิตส านึก เรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ 

เป็นปัญหาระดับโลก การประชุมในระดับจังหวัด ตอนนี้ก็จะมีปัญหาขยะ กับโรคพิษ
สุนัขบ้า แนะน าการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ควรจัดท าข้อตกลงในหมู่บ้าน ส่วน พรบ .
เกี่ยวกับขยะ  มี แต่ยังไม่ประกาศใช้ อยากให้ร่วมด้ว ยช่วยกัน ลดปริมาณขยะ จาก
แหล่งก าเนิด ประมาณอาทิตย์หน้า กองสาธารณสุขจะด าเนินโครงการก าจัดขยะ คัด
แยกขยะท่ีมีประโยชน์ คนที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับขย ะไม่ต้องลงทุนมาก ลงแค่แรง  อยาก
ให้คนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วม 

นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล จะด าเนินโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านก านันจะได้ด าเนินการ 
(ส.อบต.ม.10) เมื่อไหร่  
นายลิขิต ประยูรสิงห์ ตอนนี้ได้จัดท าประมาณการเรียบร้อยแล้ว หาผู้รับจ้างมาด าเนินการได้เลย 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ 6.2 รายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 22 (2) ในกรณีที่โครงการใดเป็นไปตามระเบียบและอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ สภาต าบล 
สามารถพิจารณาอนุมัติ และเมื่อพิจารณาแล้ว ให้แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติให้กลุ่มกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้ 

 กลุ่มตีเหล็กบ้านโพนทอง   13,500  บาท 
 
         /กลุ่มปลูกเห็ดบ้านแท่น……. 
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 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านแท่น   40,000  บาท 
 กลุ่มเลี้ยงหนูบ้านแท่น   40,000  บาท 
ที่ประชุม ทราบ 

ประธานสภาฯ 6.3 เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจง 
ผอ.กองคลัง   ชี้แจงรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
    ณ วันที่  30 เมษายน 2561 
  ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติฯ ปี 2561      25,500,000 บาท 
 หมวดภาษีอากร      149,171   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                      7,723,835.51   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   40,115.30   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           -    บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           -    บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป              8,191,798   บาท 
 ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯปี 2561      25,500,000   บาท 
 หมวดงบกลาง               2,726,100 บาท 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า             5,548,367  บาท 
 หมวดค่าจ้างชั่วคราว          -  บาท 
 หมวดค่าตอบแทน     75,650  บาท 
 หมวดค่าใช้สอย      2,000,329.12 บาท 
 หมวดค่าวัสดุ      372,903.10  บาท 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค              156,728.62  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน     526,000  บาท 
 หมวดรายจ่ายอื่น             -          บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์      59,400  บาท 
 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              381,000  บาท 
 คงเหลือ 16,104,919.91 – 11,846,477.84 =  4,258,442.07  บาท 
 เงินส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2561             8,502,734.59   บาท 
 ไม่มีการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
 เงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2561           9,045,898.90   บาท 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนของเงินคงเหลือ  4,258,442.07  บาท 
 จะต้องกันไว้เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    807,000  บาท 
 เงินเดือน ค่าตอบแทนของ ศพด.   301,170  บาท 
 เบี้ยยังชีพผู้พิการ     172,800  บาท 
 เบี้ยผู้ป่วยเอดส์     3,000   บาท 
 อาหารเสริมนม เด็กปฐมวัย   36,407   บาท 
 อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย   91,200   บาท 
 อาหารเสริมนม เด็กประถมศึกษา   121,199  บาท 
 
         /อาหารกลางวัน....... 
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 อาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา   253,000  บาท 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

น.ส.พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ ประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โพนทอง เปิดรับสมัครเด็กอายุ    
(ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ) 2 – 3 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะท าการเปิด ในวันที่ 16 

พฤษภาคม 2561 ส าหรับเด็กใหม่ และงานประเพณีวันวิสาขบูชา จะจัดกิจกรรมที่วัด
บ้านมะค่า ก าหนดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง 

นางกรรณิกา สีสังข์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อที่จะขอรับการสนับสนุน 
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ) งบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ  งบประมาณ 1,000 ,000 บาท         

โดยจะต้องมีกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยเดือนแรกจะเริ่มต้นที่บ้านมะค่า ในวันแจก   
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  เพ่ือท ากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ประกอบการของบประมาณ     
ในการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ  

นายลิขิต ประยูรสิงห์ ชี้แจง เกี่ยวกับจุดวางท่อ จุดที่  2 ที่มีการรั่วซึม ในฐานะผู้ควบคุมงาน ยังไม่ให้ผ่าน 
จนกว่าผู้รับจ้างจะท าการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด มีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงกล่าวปิดประชุม  

 ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 

(ลงชื่อ)  สุกัญญา  บัวส าราญ ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสุกัญญา  บัวส าราญ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

   (ลงชื่อ)           ณัฐวุฒิ การชงัด  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายณัฐวุฒิ การชงัด) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

          (ลงชื่อ)    พิสิทธิ์ โหมดนอก   คณะกรรมการฯ    
              (นายพิสิทธิ์ โหมดนอก) 
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 
    (ลงชื่อ)     ปราณี สมนอก      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
             (นางปราณี  สมนอก) 
           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 
    (ลงชื่อ)             ค า บรรดาศักดิ ์  ผู้รับรอง     
          (นายค า  บรรดาศักดิ์) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 


